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   สำเนารายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช 
ประจำป พ.ศ.๒๕๖7 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  

วันท่ี  15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖7 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช  
.................................................................................. 

ผูมาประชุม 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายบุญมี  ลุงไธสง ประธานสภาอบต. บุญมี  ลุงไธสง  
๒ นายดำรง  ปดตานัง  รองประธานสภา ดำรง  ปดตานัง  
๓ นายอุบล  อาระหัง เลขานุการสภาอบต. อุบล  อาระหัง  
๔ นายสมปอง  แขนงแกว  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 สมปอง  แขนงแกว  
๕ นายทองสุข  ปติธาโน  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 ทองสุข  ปติธาโน  
๖ นายปาง  ยศคำลือ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 ปาง  ยศคำลือ  
๗ นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 บุญเพ็ง  ยำบันกึ  
๘ นายถวิล  ปดตายะโส สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 ถวิล  ปดตายะโส  
๙ นายชรินทร  วิชโย    สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๙ ชรินทร  วิชโย  

10 นางสาวจิตติมา  ปดตานัง สมาชิกสภา  อบต. หมูท่ี  10 จิตติมา  ปดตานัง  
๑1 นางจารุวรรณ  ศิลารัตน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1๑ จารุวรรณ  ศิลารัตน  
๑2 นายชาตรี  ดิษดำ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 12 ชาตรี  ดิษดำ  
๑3 นายองอาจ  แกวแกมเกษ   สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 13 องอาจ  แกวแกมเกษ    

 

ผูไมมาประชุม  

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหนง หมายเหตุ 
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ผูเขารวมประชุม 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายพิทยา  ระถี นายกองคการบริหารสวนตำบล พิทยา  ระถี  
๒ นายคมสัน  นันอุบาลี รองนายกองคการบริหารสวนตำบล คมสัน  นันอุบาลี  
๓ นางทิพวัลย  พรมมร รองนายกองคการบริหารสวนตำบล ทิพวัลย  พรมมร  
๔ นายบรรลุ  ทิพยธรรมา เลขานุการนายกอบต. บรรลุ  ทิพยธรรมา  
๕ นายวีระวัฒน  ขัตฤกษ ปลัดองคการบริหารสวนตำบล วีระวัฒน  ขัตฤกษ  
๖ นางสาวจิรวดี  สืบสุนทร รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล จิรวดี  สืบสุนทร  
๗ นางพรสวรรค  บุญหลาย ผูอำนวยการกองคลัง พรสวรรค  บุญหลาย  
8 นายธนกร  จันทรแสงคำ หัวหนาสำนักปลัด ธนกร  จันทรแสงคำ  
9 นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา มะลิวรรณ  ปะวะทัง  

๑0 นางเกศสุดา  เกศศรีพงษศา นักทรัพยากรบุคคล เกศสุดา  เกศศรีพงษศา  
๑๑ นางสาวสิริยากร  พ่ัวคุณมี นักพัฒนาชุมชน สิริยากร  พ่ัวคุณมี  
๑2 นางนิตยา  หงสพันธ นักจัดการงานท่ัวไป นิตยา  หงสพันธ  
๑3 นางสาววิชน  สิมศิริวัฒน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชน  สิมศิริวัฒน  
14 นางสาวสาวดี  ศรีละออง นักวิชาการสุขาภิบาล สาวดี  ศรีละออง  
15 นายจักรพงษ  นกิรแสน นายชางโยธา จักรพงษ  นิกรแสน  
16 นายวีระยุทธ  ลงกลาง เจาพนักงานธุรการ วีระยทุธ  ลงกลาง  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

      เม่ือกำหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาอบต.ไดใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาอบต.เขาหอง
ประชุม เลขานุการสภาอบต.ไดตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาอบต. ท้ัง  13 คน สมาชิกสภาท่ีมาประชุมจำนวน  
13 คน เขาหองประชุม 13 คน องคประชุมในครั้งนี้  13 คน  

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพ่ือเปนศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช ประจำป พ.ศ.2567 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2             
ในวันท่ี  15  สิงหาคม ๒๕๖7  แลวจึงไดดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ประธานสภาฯ    เรียนสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานและคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
ยางสีสุราช ประจำป พ.ศ.2567  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่อง ประธานแจงเพ่ือทราบ 

 -ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

 - ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
    งบประมาณ พ.ศ.2568 วาระท่ี 2  ข้ันแปรญัตต ิ

ประธานสภาฯ ตอไปเปนการประชุมสภาระเบียบวาระท่ี 3 ขอ 3.1 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 วาระ
ท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาตองพิจารณาเปนสามวาระ 
ดังนี้    

  วาระท่ี 1 การรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ 
  วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
  วาระท่ี 3 การลงมติ  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ.2547 ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงาน                
และบันทึกความเห็นยื่นตอสภาทองถ่ิน  

นายธนกร  จันทรแสงคำ เรียนทานประธานสภา/สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานและคณะผูบริหาร หัวหนา
สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 51  ในการพิจารณาราง
ขอบัญญัติวาระท่ีสองใหปรึกษาเรียงตามลำดับขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น  เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปน
อยางอ่ืน   
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ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินเห็นดวยกับคำแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใด  
แลวไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ในวันนี้จะเปน
การพิจารณาในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ขอเชิญคณะกรรมการแปรสรุปรายงานและบันทึก
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2568  ครับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ  นายสมปอง  แขนงแกว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงาน                 
ครับ 

นายสมปอง  แขนงแกว เรียนทานประธานสภาฯท่ี เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม         
นายสมปอง  แขนงแกว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแตสภาองคการ
บริหารสวนตำบลยางสีสุราช มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล    
ยาง  สีสุราช สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2567 เม่ือวันท่ี 6 
สิงหาคม 2567 ในเวลา 10.30 น. และไดกำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2567 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2567 
ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. ของทุกวัน ณ หองกิจการสภาองคการบริหาร
สวนตำบลยางสีสุราช  ผลปรากฏวา  

      1) ในวันท่ี  7  สิงหาคม  2567 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  
     มีสมาชิกสภาทองถ่ิน  ยื่นคำแปรญัตติ  จำนวน    -    รายการ      
     มีผูบริหารทองถ่ิน ยื่นคำแปรญัตติ   จำนวน   -   รายการ      

      2) ในวันท่ี  8  สิงหาคม  2567 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  
      มีสมาชิกสภาทองถ่ิน  ยื่นคำแปรญัตติ  จำนวน    -    รายการ      
     มีผูบริหารทองถ่ิน ยื่นคำแปรญัตติ   จำนวน   -   รายการ      

     3) ในวันท่ี  9  สิงหาคม  2567 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.  
     มีสมาชิกสภาทองถ่ิน ยื่นคำแปรญัตติ  จำนวน    -    รายการ     
   มีผูบริหารทองถ่ิน ยื่นคำแปรญัตติ   จำนวน   -  รายการ      

   สรุปผลการเสนอคำแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณพ.ศ.2568 ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2567 ถึงวันท่ี 9 สิงหาคม 2567 
ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบลยาง
สีสุราช ปรากฏวาไมมีผูมายื่นเสนอคำแปรญัตติตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
และคณะกรรมการแปรญัตติไดประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำป พ.ศ.2568 ในวันท่ี 13  สิงหาคม 2567 เวลา 
10.00 น. ณ หองกิจการสภาองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช โดยมีสรุปผล
การพิจารณาแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2568 เพ่ือเสนอใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช ไดพิจารณาใน
วาระท่ี  2  ข้ันแปรญัตติ  ดังนี้ 
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1. เห็นชอบใหเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.  
2568 คงไวตามรางเดิม  ดังนี้     
   สวนท่ี 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2568 ผลการพิจารณา ไมมีการแกไข เพ่ิมเติม 

   สวนท่ี 2 ขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2568 ขององคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม  ผลการพิจารณา  ไมมีการแกไขเพ่ิมเติม   
๒. ท่ีประชุมฯมีมติเห็นชอบใหสงรายงานและบันทึกความเห็นนี้ แกสมาชิกองคการ
บริหารสวนตำบลยางสีสุราช  ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง เพ่ือประกอบการพิจารณาใน
วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ ในคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งท่ี  ๒   
ในวันท่ี  15 สิงหาคม 2567   

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ หลังจากท่ีประชุมสภามีมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติรางงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 แลว กระผมจะขอปรึกษาท่ีประชุมวาจะ
มีการพิจารณารางขอบัญ ญั ติงบประมาณ  รายจายประจำป งบประมาณ           
พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติ ในวันใดขอใหท่ีประชุมเสนอ
ความเห็นครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายสมปอง  แขนงแกว  ส.อบต.ม.2 เสนอครับ 

นายสมปอง  แขนงแกว เรียนทานประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสมปอง  
แขนงแกว  ส.อบต.ม.2 บานสนาม  กระผมขอเสนอใหมีการพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเปน
ขอบัญญัติ ในวันนี้ (15 สิงหาคม 2567) ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรอง  จำนวน  2  คนครับ   

นายองอาจ  แกวแกมเกษ เรียนทานประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายองอาจ  
แกวแกมเกษ  ส.อบต.ม.13 บานศรีสวัสดิ์ ขอรับรอง ในการเสนอใหมีการพิจารณา
รางขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 3 
ข้ันตราเปนขอบัญญัติ ในวันนี้ (15 สิงหาคม 2567) ของนายสมปอง แขนงแกว 
ส.อบต.ม.2  ครับ 

นายชาตรี  ดิษดำ เรียนทานประธานฯท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายชาตรี  
ดิษดำ  ส.อบต.ม.12 บานแวงใหม ขอรับรองในการเสนอใหมีการพิจารณาราง
ขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 3    
ข้ันตราเปนขอบัญญัติ ในวันนี้ (15 สิงหาคม 2567) ตามท่ีนายสมปอง แขนงแกว 
ส.อบต.ม.2  ครับ 

ประธานสภาฯ ลำดับตอไปกระผมขอมติท่ีประชุมในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติ     
ในวันนี้ (15 สิงหาคม 2567) โดยการยกมือครับ 
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เลขานุการสภาฯ แจงจำนวนสมาชิก อบต. ท่ีอยูในท่ีประชุม จำนวน  13 ทาน ท่ีประชุมท้ังหมด 12  

เสียง 

มติท่ีประชุม   มติ เรื่อง การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติ ในวันนี้ (15 สิงหาคม 2567)  

ท่ีประชุมท้ังหมด   13  เสียง 
  เห็นชอบ    12 เสียง 
  ไมเห็นชอบ     0 เสียง 

งดออกเสียง     1 คน (ประธานสภาฯ) 

สรุปมติท่ีประชุมฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2568 ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติ ในวันนี้ (15 
สิงหาคม 2567)  

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ กอนลงมติในวาระท่ี 3 ขอพักการประชุม 10 นาที ในขณะนี้เวลา 10.00 น. 
พักประชุมถึงเวลา  10.10 น. 

พักการประชุม เวลา 10.00 น. – 10.10 น. 

เริ่มการประชุม เวลา 10.10 น. 

ระเบียบวาระท่ี 3.2   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
   งบประมาณ พ.ศ.2568 วาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัต ิ 

ประธานสภาฯ หลังจากท่ีทานสมาชิกสภาไดลงมติในวาระท่ีสองเสร็จเรียบรอยแลว ลำดับตอไป
จะเปนการประชุมเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2568 วาระท่ี 3 ข้ันเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ สำหรับการ
พิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสามนี้จะไมมีการอภิปราย ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ินขอ 52 ในการพิจารณาวาระนี้ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติ
วาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ตอไปจะเปนการลงมติท่ีประชุมดังนี้ สมาชิกสภา
ทานใดเห็นชอบใหนำรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช ประจำป
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2568 คงไวตามรางเดิม ใหตราเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2568 ขององคการบริหารสวนตำบล
ยางสีสุราช   
-สมาชิกสภาฯทานใดเห็นใหตราเปนขอบัญญัติชอบโปรดยกมือ 

 -สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติโปรดยกมือ 

เลขานุการสภาฯ แจงจำนวนสมาชิก อบต. ท่ีอยูในท่ีประชุม จำนวน  13 เสียง ท่ีประชุมท้ังหมด 12 
เสียง 
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มติท่ีประชุม มติ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2568  ในวาระท่ี 3 ข้ันตราเปนขอบัญญัติ  ในเวลา 10.20. น. 

ท่ีประชุมท้ังหมด   13  เสียง 
  เห็นชอบ ใหตราเปนขอบัญญัติ 12 เสียง 
  ไมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ   0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 เสียง (ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯทานใดไมเห็นชอบใหนำรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลยาง
สีสุราช ประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2568 คงไวตามรางเดิมใหตราเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2568 ขององคการบริหาร
สวนตำบลยางสีสุราช โปรดยกมือ 

ท่ีประชุมท้ังหมด -ไมมี     
สรุปมติท่ีประชุมฯ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2568 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2567 เวลา 10.20 น. 

ท่ีประชุม -รับทราบ 

ประธานสภาฯ หลังจากท่ีทานสมาชิกสภาไดเห็นชอบใหนำรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล
ยางสีสุราช ประจำปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2568 ใหตราเปนขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2568 ขององคการบริหารสวนตำบล
ยางสีสุราชแลว  ในข้ันตอนตอไปขอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช 
ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป เพ่ือใหขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปประกาศใชทันตาม
กรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดตอไป  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ เขาสูวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ ทานใดมีเรื่องอ่ืนๆท่ีจะเสนอ ขอใหเสนอเปนเรื่องๆ และ
ใหฝายบริหารตอบเปนเรื่องๆเพ่ือความชัดเจน  ขอเชิญครับ 

นายทองสุข  ปติธาโน   เรียนประธานสภา/สมาชิกสภา/คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม
นายทองสุข  ปติธาโน  ส.อบต.ม.3  บานหนองกอก  ขอความอนุเคราะหใหทาน
นายกแจงชางออกไปสำรวจประมาณการคาใชจายในการซอมแซมทอบล็อคคอน
เวิรสดวยครับเนื่องจากรั่วและชำรุดมานานแลวและยังไมไดรับการแกไขครับ
ขอบคุณครับ 

นายสมปอง  แขนงแกว เรียนประธานสภา/สมาชิกสภาฯ/คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  
กระผมนายสมปอง  แขนงแกว ส.อบต.ม.2  บานสนาม  กระผมขอพูดถึงการ
บริหารการแกไขปญหาความเดือดรอนในพ้ืนท่ีซ่ึงจริงๆปญหาเรื่องท่ีจะแกไขมี
จำนวนมาก กระผมก็เห็นใจทานนายก เนื่องจากงบประมาณอบต.มีจำกัด  กระผม
เขาใจแตก็ขอฝากทานใหชวยหางบประมาณในสวนท่ีเหลือจายไปซอมแซมในสวน
ไฟฟาโซลาเซลล ถนนชำรุด  ใหชวยเรงแกไขปญหาในจุดนี้ดวยครับ  ขอบคุณครับ 
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นายธนกร  จันทรแสงคำ เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผู เขารวมประชุมทุกทาน  

กระผมนายธนกร  จันทรแสงคำ  หัวหนาสำนักปลัด  ขอนำเรียนท่ีประชุมวาผูรับ
จางไดลงงานกอสรางถนนลาดยางสายบานศรีสวัสด์ิ ไปโคกหนองเดิ่น ซ่ึงในชวงนี้ 
ผูรับจางกำลังดำเนินการกอสรางถนนเสนทางดังกลาว จึงขอใหทานแจง
ประชาสัมพันธใหกับประชาชนผูสัญจรไปมาใหหลีกเลี่ยงการใชถนนเสนนี้ไปกอน
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ขอบคุณครับ 

นายชรินทร  วิชโย เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ คณะผูบริหารและผู เขารวมประชุมทุกทาน  
กระผมนายชรินทร วิชโย  ส.อบต.ม.9 กระผมมีเรื่องสอบถามทานนายกโดยมี
ประเด็น 2 เรื่อง  เรื่องท่ีหนึ่ง บริเวณท่ีวางเปลาหนาโรงเรียนจะใชเปนสถานท่ี    
ในการสรางศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.ยางสีสุราช ใชหรือไมครับ  
ซ่ึงกระผมก็เห็นดวยและบริเวณดังกลาวก็มีความเหมาะสมท่ีจะสรางศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยฯครับ  เรื่องท่ีสอง ปจจุบันอบต.  ยางสีสุราชไดเก็บขยะทุก
หมูบาน และทุกบานเลขท่ีหรือไมครับ การเก็บคาขยะดำเนินการถึงไหนแลวครับ  
ขอบคุณครับ 

นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ เรียนประธานสภา/สมาชิกสภา/คณะผูบริหารและผู เขารวมประชุมทุกทาน      
ดิฉันนางบุญเพ็ง  ยำบันกึ ส.อบต.ม.7 บานหนองดุม ขอความอนุเคราะหใหทาน
นายกแจงชางออกไปสำรวจไฟฟาสองสวางสาธารณะโซลาเซลลดวยคะ เนื่องจาก
ชำรุดบอยมาก ซ่ึงเปนปญหาในการสัญจรไปมาของชาวบาน 

นายองอาจ  แกวแกมเกษ  เรียนประธานสภา/สมาชิกสภาฯ/คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  
กระผมนายองอาจ  แกวแกมเกษ  ส.อบต.ม.13  บานศรีสวัสดิ์  กระผมขอปรึกษา
ปญหาเรื่องขยะลนบอ  สืบเนื่องจากกระผมมีโอกาสไปท่ีบอขยะซ่ึงมีขยะลนออก
จากบอเปนจำนวนมาก และรถขยะไมสามารถวิ่งเขาไปขางในเพ่ือท้ิงขยะได  จึงขอ
ปรึกษาทานถึงแนวทางแกไขปญหาดังกลาวครับ   

นายกอบต. เรียนประธานสภาฯ/สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ/และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม
นายพิทยา ระถี นายกองคกรบริหารสวนตำบลยางสีสุราช กอนอ่ืนกระผม
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกทานท่ีไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2568   

 และขอชี้แจงสำหรับประเด็นปญหาท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดเสนอปญหาความ
เดือดรอนไมวาจะเปนเรื่องถนนชำรุด ไฟฟาโซลาเซลลชำรุด ปญหาของหมูท่ี 3 
บานหนองกอกซ่ึงทอบล็อคคอนเวิรสรั่ว  ปญหาเรื่องบอขยะ และปญหาเรื่องอ่ืนๆ 
ท่ีทานสมาชิกสภาเสนอเขามานั้น กระผมจะแจงใหชางและเจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของได
ออกสำรวจประมาณการเพ่ือซอมแซมและหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวตอไป
ครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ  หากไมมีทานใดเสนออีก กระผมขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทานนายก คณะ
ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและเจาหนาท่ีทุกทาน กระผมขอปดการประชุม 
ขอบคุณครับ 
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ปดประชุมเวลา  14.00  น. 

 

(นายอุบล  อาระหัง) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช 

ผูจดรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2567 

 

 

 (นางสาวจิตติมา  ปดตานัง)     (นายชาตรี  ดิษดำ)           
สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี 10                  สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี ๑๒                                                      
กรรมการตรวจรายงานการประชุม                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

ไดตรวจรายงานการประชุมแลว เม่ือวันท่ี  27  สิงหาคม  2567  

                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   (นายบุญมี  ลุงไธสง) 
    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช 

      ผูรับรองรายงานการประชุม 
     วันท่ี  27 สิงหาคม 2567     
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดรับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 
4 ครั้งท่ี  1  ประจำป  พ.ศ.2567  เม่ือวันท่ี  25  ธันวาคม  2567 
 
 

 
(นายอุบล  อาระหัง) 

                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช 
                            ผูจดรายงานการประชุม 

 

                                                              

                                                                                                              
     (นางสาวจิตติมา  ปดตานัง)            (นายชาตรี  ดิษดำ)              (นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ) 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี 10          สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี ๑๒           สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  ๗                                   
กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม 
 

รับรองรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี  25  ธันวาคม   2567  
 

 
 
 

(นายบุญมี  ลุงไธสง) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช 

 ผูรับรองรายงานการประชุม 
         เม่ือวันท่ี  25  ธันวาคม  2567 
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เลิกประชุมเวลา  14.00.   

 
(นายอุบล  อาระหัง) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลยางสีสุราช 
ผูจดรายงานการประชุม 

เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2567 

 

 

 

  (นางสาวจิตติมา  ปดตานัง)  (นายชาตรี  ดิษดำ)          (นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ) 
สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี 10          สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี ๑๒           สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  ๗                                            
กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ไดตรวจรายงานการประชุมแลว เม่ือวันท่ี  27  สิงหาคม  2567  

                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(นายบุญมี  ลุงไธสง) 

ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 
ผูรับรองรายงานการประชุม 
วันท่ี  27 สิงหาคม 2567     
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